

บริการอีเมลแจ้งเตือนข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติจังหวัดอิโรชิมา

โฉมใหม่!

ลงทะเบียนฟรี
(หมายเหตุ)

เข้าใจง่ายขึ้น ละเอียดยิ่งขึ้น
ข้อมูลสำคัญในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติจะส่งตรงถึงคุณ!



คาเนดะ
ชิบะ
ส่วนที่อัปเดตใหม่!

- ◎ แบ่งตามระดับการรับมือจึงเข้าใจง่ายขึ้น
- ◎ ส่งอีเมลด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
- ◎ ส่งอีเมลเป็น 11 ภาษา
- ◎ ได้รับข้อมูลที่จำเป็นแบบเรียลไทม์

อีเมลข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติคืออะไร? มีข้อดีอย่างไร?

บริการนี้คือการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการป้องกันภัยพิบัติไว้ในที่เดียวและส่งอีเมลให้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนทุกท่านในจังหวัดสามารถเอาตัวรอดจากภัยพิบัติได้

จะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลสำหรับการเอาตัวรอด

สามารถรับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตัวเพื่อเอาตัวรอด เช่น ในสถานการณ์ที่มีประกาศว่าควรหรือสั่งให้อพยพ สึนามิ ข้อมูลการเฝ้าระวังสภาพอากาศ ประกาศเตือนภัย ข้อมูลระดับความอันตรายในสถานการณ์น้ำท่วมหรือ อุทกภัยดินถล่ม เป็นต้น

เลือกพื้นที่สำหรับลงทะเบียนได้

สามารถเลือกแขวง/เขตได้หลายที่ ทั้งเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ จึงสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้กำลังมีภัยอันตรายใดเข้ามาใกล้

สามารถรู้ได้ว่าต้องอพยพในตอนไหนจากระดับการรับมือ

รู้ว่าตอนไหนจำเป็นต้องอพยพหรือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมตามระดับการรับมือ



(หมายเหตุ) บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับอีเมลและอื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง



จะได้รับอีเมลเมื่อพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยมีความจำเป็นต้องอพยพ



- เมื่อมีการประกาศข้อมูลการอพยพ [อพยพผู้สูงอายุ ฯลฯ, คำสั่งอพยพ]
 - เมื่อมีการประกาศข้อมูลการเตรียมรับมืออุทกภัยดินถล่ม
 - เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นถึงระดับที่เป็นอันตราย
 - เมื่อมีการประกาศข้อมูลการเตรียมรับมือสึนามิ
- * ข้อมูลบางส่วนจะถูกส่งไปแม้จะเป็นอีเมลประกาศฉุกเฉิน

มาลงทะเบียนเพื่อเตรียมการสำหรับภัยพิบัติกันเถอะ!

ลงทะเบียนและตั้งค่าได้ง่ายๆ!

STEP 1

โปรสแกน QR Code ที่ด้านหน้าแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาโดยไม่ต้องระบุข้อความ

STEP 2

จะได้รับลิงค์สำหรับลงทะเบียนทางอีเมล กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อไปยังหน้าลงทะเบียน

STEP 3

กรุณาตั้งค่าการรับอีเมล สำหรับท่านที่ทำเป็นครั้งแรก แนะนำให้เลือก "เฉพาะหัวข้อที่จำเป็น"

STEP 4

เพียงแค่ตั้งค่าช่วง/เขตและหัวข้อที่ต้องการรับข้อมูล ท่านก็สามารถลงทะเบียนได้อย่างง่ายดาย

(หมายเหตุ) บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับอีเมลและอื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง



*เนื้อหาอีเมลเป็นเพียงภาพตัวอย่าง ของจริงจะแตกต่างกันไป

✉ เนื้อหาการแจ้งเตือน (เฉพาะหัวข้อที่จำเป็น) ของบริการอีเมลแจ้งข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติจังหวัดอิโระชิม่า

ชื่อข้อมูล	เนื้อหา
ข้อมูลการอพยพ	<p>รักษาความปลอดภัยของตนเอง โดยตัวคุณ การเตรียมรับมือระดับ 5</p> <p>สิ่งอพยพ การเตรียมรับมือระดับ 4</p> <p>อพยพผู้สูงอายุ ฯลฯ การเตรียมรับมือระดับ 3</p> <p>ส่งในกรณีที่มีประกาศอพยพจากทางเขต (3 ขั้นตอนที่ระบุทางซ้ายมือ) *สามารถตรวจสอบข้อมูลการเปิดศูนย์อพยพได้จากเว็บไซต์ การป้องกันภัยพิบัติจังหวัดอิโระชิม่า โดยได้แนบลิงค์ไว้ใน เนื้อหาอีเมลข้อมูลการอพยพ</p>
ประกาศเฝ้าระวังสภาพอากาศ - ประกาศเตือนภัย	<p>ประกาศเตือนภัยพิเศษ เข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับ 4-5</p> <p>ประกาศเตือนภัย เข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับ 3-4</p> <p>ส่งเมื่อมีการสั่งการให้เตรียมรับมือระดับสูงสุดในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างแน่นอน</p> <p>ส่งข้อมูลที่สำคัญที่คาดคะเนไว้เพื่อสั่งการให้เตรียมรับมือในกรณีที่น่าจะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่</p>
ข้อมูลฝนตกหนักในระยะเวลานั้นๆ เชิงสถิติ	<p>ข้อมูลฝนตกหนักในระยะเวลานั้นๆ เชิงสถิติ</p> <p>ส่งเมื่อได้มีการวิเคราะห์และสังเกตการณ์ว่าจะมีฝนตกอย่างหนักในระยะเวลานั้นๆ ชนิดที่หลายปีเกิดขึ้นสักครั้ง</p>
ข้อมูลการเตรียมรับมืออุทกภัยดินถล่ม	<p>ข้อมูลการเตรียมรับมืออุทกภัยดินถล่ม เข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับ 4</p> <p>ส่งในกรณีที่มีประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักจนมีระดับความอันตรายสูงที่จะเกิดอุทกภัยดินถล่ม</p>
ข้อมูลระดับความอันตรายของอุทกภัยดินถล่ม	<p>เกินค่ามาตรฐานในสถานการณ์ปัจจุบัน, เกินค่ามาตรฐานหลังผ่านไป 2 ชั่วโมง เข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับ 4</p> <p>ส่งหลังจากมีการตัดสินใจระดับความอันตรายของอุทกภัยดินถล่มอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก</p>
ข้อมูลสึนามิ	<p>ข้อมูลการเฝ้าระวังสึนามิ</p> <p>ส่งเมื่ออาจเกิดภัยพิบัติในกรณีที่เกิดความสูงสูงสุดของคลื่นสึนามิไว้ที่ 0.2~1 เมตร</p>
การคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมจากแม่น้ำที่กำหนดไว้	<p>ข้อมูลการเกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ข้อมูลความอันตรายจากเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับ 4-5</p> <p>ส่งข้อมูลการคาดการณ์ที่แสดงระดับน้ำหรือปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำที่กำหนดไว้โดยแบ่งแม่น้ำออกเป็นช่วง เพื่อให้ประชาชนใช้อ้างอิงในการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งหรือเพิ่มสูง</p>
ข้อมูลระดับความอันตรายในการประกาศเตือนภัยน้ำท่วม	<p>อันตรายสูงสุด อันตรายมาก เข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับ 4</p> <p>ส่งหลังตัดสินใจระดับความอันตรายของการเกิดน้ำท่วมจากแม่น้ำขนาดเล็กถึงกลาง ด้วยข้อมูลที่มากพอที่จะประกาศเตือนภัยน้ำท่วม</p>

สามารถรับข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในตารางได้ตามการตั้งค่า

[การเตรียมรับมือระดับต่างๆ] คือ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตัวนั้นๆ

[ข้อมูลเมื่อเข้าข่ายการเตรียมรับมือระดับต่างๆ] คือ ข้อมูลที่แสดงว่าการป้องกันภัยพิบัติทางสภาพอากาศนั้นสอดคล้องกับข้อมูลการอพยพในระดับใด เพื่อให้ประชาชนใช้อ้างอิงเมื่อตัดสินใจที่จะอพยพด้วยตนเอง

การณรงค์ "รวมใจลดภัยพิบัติ" เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอิโระชิม่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

การณรงค์นี้มีเป้าหมายให้เกิด "จังหวัดอิโระชิม่าที่รับมือกับภัยพิบัติได้ดีเยี่ยม" โดยมีการรวมตัวกันระหว่างประชาชนในจังหวัด องค์กรอิสระ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ ผู้ประกอบการ องค์กรบริหาร และอื่นๆ ตั้งแต่ปีเฮย์เซย์ที่ 27 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ

รายละเอียดกรณารตรวจสอบที่หน้าโฮมเพจ ▶▶▶ [ลดภัยพิบัติ ก้าวแห่งการเริ่มต้น](#) [ค้นหา](#)

แผนกส่งเสริมโครงการรวมใจลดภัยพิบัติ ศูนย์ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอิโระชิม่า โทร.082-513-2781

รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่น



QR code สำหรับสมัครใหม่



ดูรายละเอียดตอนต่อไป!!

ค้นหาสถานที่หลบภัย และพื้นที่ภัย
ค้นหาที่หลบภัยในกรณีภัยพิบัติ ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ
และอื่นๆ อีกมากมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ!!